

## Sản xuất chè an toàn - hướng đi bền vững ở Trấn Yên

Sản xuất, kinh doanh (SXKD) chè luôn gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm và huyện Trấn Yên cũng nằm trong tình trạng đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, nhiều nông dân ở Trấn Yên mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất từ truyền thống sang ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất chè sạch, chè an toàn và đã mang lại hiệu quả cao.

Thời điểm cao nhất, toàn tỉnh có trên 12.000 ha chè. Tuy nhiên, do nhiều biến cố, diện tích chè dần bị thu hẹp và từ năm 2016 đến nay giảm 2.220 ha chè; trong đó, huyện Trấn Yên giảm 1.042 ha. Nguyên nhân giảm ở Trấn Yên là do chè già cỗi, thiếu kiến thức cơ bản, ít đầu tư thâm canh, khai thác tận thu và một phần diện tích chuyển đổi trồng các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả, quế...; một phần giảm do thu hồi đất để làm các công trình giao thông, đất tái định cư do giải phóng mặt bằng. Đồng thời, giá chè nguyên liệu thấp, bấp bênh, khiến nhiều hộ không còn mặn mà với cây chè. Dù vậy, trước những khó khăn trên, nhiều hộ làm chè đã tìm cho mình những hướng đi riêng: tập trung cải tạo giống chè già cỗi bằng những giống chè lai, chè nhập nội cho năng suất, chất lượng cao, đáp ứng cho chế biến chè xanh nội tiêu và xuất khẩu. Từ làm đơn lẻ, mạnh ai nấy làm thì nay liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất hàng hóa. Cùng đó, huyện vẫn xác định chè là cây trồng chủ lực không chỉ góp phần xóa đói, giảm nghèo trong nông nghiệp, nông thôn mà còn tiến tới xuất khẩu làm giàu. Đồng thời, triển khai các dự án phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, áp dụng quy trình sản xuất chè sạch, chè VietGAP. Điển hình như nhóm 5 hộ tại



Người dân thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên thu hái chè sạch mang lại hiệu quả kinh tế cao.

thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh trước đây sản xuất đơn lẻ, nay liên kết lại và cùng sản xuất bằng giống chè Bát tiên, chè LDP1 với diện tích trên 5 ha. Các hộ sản xuất đều áp dụng quy trình VietGAP và có 3 hộ sản xuất, chế biến đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP bán với giá 250.000 - 300.000 đồng/kg; chè VietGAP có giá từ 150.000 - 200.000 đồng/kg đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tương tự, hộ ông Trần Đức Mạc, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán có 1,5 ha chè Bát tiên và ông Mạc không bán chè nguyên liệu mà tự thu hái, chế biến chè xanh bình quân mỗi năm đạt khoảng 1,6 tấn, giá bán từ 200.000 - 250.000 đồng/kg cho thu nhập gần 340 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 150 triệu đồng. Ông Vũ Viết Quốc ở thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng có 0,4 ha chè Bát tiên và sản xuất 2 - 3 tạ chè khô/năm, giá bán 200.000 - 250.000 đồng/kg, thu lãi 70 triệu đồng/năm. Ông Phan Tiến Viện, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng với diện tích 0,54 ha, giống chè Bát tiên, sản lượng thu hoạch 7,5 tấn và tự chế biến chè khô, sau khi trừ chi phí được thu 120 triệu đồng. Ông Vũ Ngọc Tề, thôn Trục Thanh, xã Bảo Hưng, với 0,36 ha giống chè Bát tiên, sản lượng đạt 5,25 tấn búp tươi, giá

bán 22.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thu 80 triệu đồng. Thực tế SXKD chè ở xã Bảo Hưng cho thấy, tuy không phải xã có nhiều chè, nhưng bằng việc đầu tư chăm sóc, thu hái đúng kỹ thuật, sản xuất chè sạch, chè an toàn và đưa vào chế biến chè xanh nội tiêu đã mang lại hiệu quả khá cao. Vì vậy, toàn bộ 230 ha chè trước đây thiếu đầu tư chăm sóc, thu hái bán cho các nhà máy chế biến chè đen, nay được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thành lập Hợp tác xã Chè xanh chất lượng cao với 300 hộ tham gia, tạo thành 6 nhóm hộ sản xuất, chế biến chè xanh và năm 2020 nguồn thu từ chè đạt 13 tỷ đồng; năm 2021 đạt gần 14 tỷ đồng và thương hiệu chè Bát tiên Bảo Hưng đã có chỗ đứng trên thị trường, vào được các nhà hàng, siêu thị và tạo nguồn thu ổn định cho nông dân.

Việc SXKD chè sạch, chè VietGAP ở Trấn Yên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao; do đó, các doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh nói chung và ở Trấn Yên nói riêng cần tham khảo để tiếp tục đầu tư, cải tạo, liên kết phát triển nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường theo hướng phát triển bền vững.

THANH PHÚC

## Tọa đàm "Liên kết chuỗi cung ứng giữa 12 sáng kiến khởi nghiệp với các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái"

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) và Trung tâm SUDECOM vừa tổ chức buổi tọa đàm "Liên kết chuỗi cung ứng giữa 12 sáng kiến khởi nghiệp (SKKN) với các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái" của Dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" do Liên minh châu Âu và Tổ chức cứu trợ trẻ em Ý tài trợ tại huyện Trấn Yên.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận về các chính sách phát triển chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trong sản phẩm nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; các chính sách phát triển về nhãn mác, thương hiệu, sản phẩm, đầu tư về vốn cho các SKKN tại tỉnh; giới thiệu về nhu cầu của các SKKN về liên kết theo chuỗi giá trị và chuỗi cung

ứng; vai trò và trách nhiệm của các bên; nhu cầu liên kết, mua, bán các sản phẩm có liên quan đến SKKN và yêu cầu của doanh nghiệp khi liên kết chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Hội thảo cũng đã thảo luận về các chính sách hỗ trợ; thảo luận chung về tiềm năng liên kết chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng giữa SKKN và các doanh nghiệp; hỗ trợ của UBND xã về liên kết chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị đối với các SKKN...

Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng trao đổi thông tin của nhóm thanh niên làm chủ SKKN với các bên liên quan của dự án về liên kết theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm các cơ hội hợp tác liên kết chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng giữa các chủ SKKN và các doanh nghiệp.

HỒNG DUYÊN

Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân (HVND) về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao kiến thức cho cán bộ HVND trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN,ND,NT), xây dựng nông thôn mới (XDNTM) những ngày này, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đang sôi nổi tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài (NNĐT) năm 2022" thu hút sự tham gia đông đảo các cán bộ, HVND toàn tỉnh.

hiện rất rõ kỹ năng, năng khiếu của mình thông qua các tiểu phẩm, kịch nói, văn nghệ... Qua đó, vừa tạo không khí vui tươi vừa góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về NN,ND,NT; giới thiệu những mô hình, điển hình trong phát triển sản xuất, kinh doanh để các cán bộ, HVND học hỏi và noi theo. Chị Nguyễn Thị Hằng - hội viên nông dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên bày tỏ: "Tôi rất vui khi xem Hội thi NNĐT năm nay do HND huyện tổ chức. Qua đó, giúp tôi có thêm kiến thức về KHKT, công nghệ tiên tiến

## Sôi nổi Hội thi "Nhà nông đua tài"



Phần thi "Tài năng nông dân" của các thí sinh tại Hội thi "Nhà nông đua tài" huyện Trấn Yên.

Hội thi NNĐT được tổ chức trong hệ thống tổ chức Hội Nông dân (HND) tỉnh theo 2 cấp (cấp huyện, cấp tỉnh). Hình thức thi là sân khấu hóa, bao gồm 3 phần thi: lời chào nông dân, kiến thức nhà nông và tài năng nông dân. Tại Hội thi, các thí sinh có cơ hội thể hiện những hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến NN,ND,NT; những hiểu biết về công tác hội và phong trào nông dân; kiến thức, khoa học, kỹ thuật (KHKT) trong sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn. Cùng đó, được tìm hiểu những kiến thức về XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nông dân văn minh; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ số, công nghệ 4.0; kiến thức về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp; kiến thức về hợp tác và hội nhập quốc tế... Tại Hội thi NNĐT năm nay, HND huyện Trấn Yên đã thành lập 4 đội thi ở 4 cụm xã với 20 thí sinh tham dự. Các thí sinh đều là những HVND tiêu biểu thuộc các chi, tổ hội trong huyện. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội tham dự hội thi đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các phần thi; đặc biệt là phần thi tài năng nông dân, nhiều thí sinh đã thể

trong phát triển trồng trọt, chăn nuôi và những kinh nghiệm hay để áp dụng vào sản xuất".

Hội thi NNĐT năm nay do HND thành phố Yên Bái tổ chức cũng có 3 đội đến từ 15 cơ sở hội xã, phường. Các đội thi đã mang đến cho người xem nhiều tiết mục hay, đặc sắc, khẳng định rõ vai trò nòng cốt của HVND trong phát triển NN,ND,NT thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Bà Nguyễn Thị Phương Đông - Chủ tịch HND huyện Trấn Yên nhận định: "Hội thi NNĐT là sân chơi bổ ích đối với các HVND. Thông qua Hội thi không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ, HVND giao lưu, học hỏi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trong SXKD; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất mà còn góp phần thúc đẩy Phong trào "Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng" và phong trào thi đua XDNTM".

Theo kế hoạch, sau khi tổ chức xong hội thi NNĐT cấp huyện, mỗi huyện, thị, thành hội sẽ chọn đội nhất (hoặc thành lập 1 đội tuyển) tham dự hội thi cấp tỉnh, mỗi đội thi có từ 5 thí sinh trở lên. Sau hội thi cấp tỉnh, HND tỉnh chọn đội nhất hoặc lựa chọn thí sinh để thành lập đội tuyển tham dự hội thi do Trung ương HND Việt Nam tổ chức.

HỒNG OANH